

บทที่ 5

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

ในการวิจัย ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทรายอำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ผู้วิจัยนำมาสรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ดังนี้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม จำแนกตาม เพศ อายุ อาชีพ และหมู่บ้านที่อยู่อาศัย
3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

สมมติฐานของการวิจัย

1. ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง
2. ประชาชน จำแนกตาม เพศ อายุ อาชีพ และหมู่บ้านที่อาศัยอยู่ มีความคิดเห็นต่อการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม แตกต่าง กัน

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

1. ประชากร คือ ประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 9 หมู่บ้าน จำนวน 3,982 คน

2. กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 9 หมู่บ้าน จำนวน 364 คน โดยขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรคำนวณของ ยามาเน่

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

ลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ

ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามปลายปิด เกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลที่เป็นข้อมูลจริงของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ และหมู่บ้านที่อาศัยอยู่

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด เกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ทั้ง 8 ด้าน โดยมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า มี 5 ระดับ คือ มากที่สุด มากปานกลาง น้อยและน้อยที่สุด ซึ่งให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบได้เพียงคำตอบเดียว

ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด ซึ่งเป็นข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมสำเร็จรูปคอมพิวเตอร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐาน ใช้การทดสอบโดยวิธี t-Test (Independent samples) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว F-test (One-way ANOVA) โดยกำหนดนัยสำคัญของการทดสอบที่ระดับ .05 กรณีพบความแตกต่างผู้วิจัยได้เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยโดยการทดสอบรายคู่ด้วยวิธีการ LSD

สรุปผลการวิจัย

จากการวิจัย การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม สรุปผลการวิจัย ดังนี้

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาชีพเกษตรกร
2. ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม พบว่า โดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก จำนวน 2 ด้าน เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และด้านการจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก และมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง จำนวน 6 ด้าน เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย อันดับแรกคือด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รองลงมาคือด้านรักษาความสะอาดของถนน ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และด้านบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น และด้านส่งเสริมพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน และผู้สูงอายุและผู้พิการ

3. ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ที่มีเพศ อายุ อาชีพและหมู่บ้านที่อยู่อาศัยแตกต่างกัน พบว่า

3.1 ประชาชน ที่มีเพศแตกต่างกัน พบว่า โดยรวมมีความคิดเห็นแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ด้านส่งเสริมและพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน และผู้สูงอายุและผู้พิการ มีความคิดเห็นแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3.2 ประชาชนที่มีอายุแตกต่างกัน พบว่า โดยรวมมีความคิดเห็นแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการจัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและด้านการบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น มีความคิดเห็นแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3.3 ประชาชน ที่มีอาชีพแตกต่างกัน พบว่า โดยรวมมีความคิดเห็นแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ด้านการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และด้านการบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น มีความคิดเห็นแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3.4 ประชาชนที่มีหมู่บ้านที่อาศัยอยู่แตกต่างกัน พบว่า โดยรวมและรายด้านมีความคิดเห็นแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ควรมีการก่อสร้างถนนลาดยางภายในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล ควรจัดกิจกรรมรณรงค์รักษาแหล่งน้ำภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ควรมีการทำความสะอาดถนน ควรมีการจัด โครงการป้องกันโรคติดต่อ ควรเพิ่มเครื่องมือและอุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ควรดำเนินการบำรุงรักษาเครื่องเล่น ควรเพิ่มงบประมาณเพื่อส่งเสริมผู้พิการ ควรจัดกิจกรรมให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และควรมีกิจกรรมส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่น

อภิปรายผล

ผลจากการวิจัยความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ผู้วิจัยได้นำมาอภิปรายผล ดังนี้

สมมติฐานที่ 1 ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม เป็นการดำเนินงานเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ที่มีนโยบายการบริหารงานสอดคล้องและตรงตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติสภาและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 โดยการดำเนินงานที่ยึดความต้องการของประชาชนเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนา การปรับกลยุทธ์และนโยบายการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลให้สอดคล้องกับความต้องการพื้นฐานและสภาพการดำรงชีวิตของประชาชนในพื้นที่ พิจารณาได้จาก ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และด้านการจัดให้มีและบำรุงรักษา

ทางบก ที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ซึ่งพิจารณาได้จากตารางที่ 3 เป็นการแสดงให้เห็นถึงระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในทางที่ดี และตรงต่อความต้องการของประชาชน ส่วนด้านอื่นๆ พบว่า มีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง

จากเหตุผลดังกล่าว จึงอาจเป็นเหตุให้ ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม จึงอยู่ในระดับปานกลาง ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม อยู่ในระดับปานกลาง ผลการศึกษาที่พบเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ผลการวิจัยสอดคล้องกับ

เรวัต สมบัติทอง (2543 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องศึกษาความคิดเห็นของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีต่อการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดภูเก็ตผลการวิจัยพบว่า การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดภูเก็ตโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับ

อนันต์ เดชโชธิ์ (2544 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาสภาพการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ผลการวิจัยพบว่า สภาพการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล มีการดำเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับ นิรันดร์ ปรัชญกุล (2547 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลบ้านจาง พบว่า คุณภาพการให้บริการในระดับปานกลาง สอดคล้องกับ

ประสงค์ พิมพ์พิทักษ์ (2548 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อบทบาทการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม พบว่า ความคิดเห็นของประชาชน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับ วิสูตร จงชูนิชย์ (2549 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบรือ ต่อการบริหารงานของเทศบาลตำบลบรือ อำเภอบรือ จังหวัดมหาสารคาม พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับ

ประมวล เกตรา (2550 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความคิดเห็นของคณะกรรมการชุมชนต่อการพัฒนาของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาของเทศบาล โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับ

ทวีศักดิ์ ปึกษา (2550 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความคิดเห็นของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับ

พรรณธิพา สมศรีดา (2550 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาระดับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลในจังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัยพบว่า ระดับการดำเนินงานโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับ

สุเทพ เหนือโพธิ์ทอง (2550 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องความคิดเห็นของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล เขตอำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับ

ต่อสกุล เกียรติเจริญ (2552 : บทคัดย่อ) ศึกษา ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง อำเภอแกลง จังหวัดมหาสารคาม ผลการศึกษา พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ไม่สอดคล้องกับ

พิชัย วัฒนกิติกุล (2549 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม พบว่า โดยรวมมีการดำเนินงานอยู่ในระดับมาก ไม่สอดคล้องกับ

เดือนฉาย ผลเรือง (2549 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยรวมอยู่ในระดับมาก ไม่สอดคล้องกับ

จิตรลัดดา ถิ่นสำราญ (2551 : บทคัดย่อ) ศึกษา ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ไม่สอดคล้องกับ

วิรสรา มีชัย (2551 : บทคัดย่อ) ศึกษา ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอหนองกุงศรี จังหวัด

กาพลินธุ์ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของเทศบาล โดยรวมอยู่ในระดับมาก

สมมติฐานที่ 2 ประชาชน ที่มี เพศ อายุ อาชีพและหมู่บ้านที่อยู่อาศัย แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย อำเภอเมือง จังหวัด นครพนม แตกต่างกัน

ผลการวิจัยพบว่า

1. ประชาชน ที่มีเพศแตกต่างกัน พบว่า โดยรวมมีความคิดเห็นแตกต่างกัน ผลการวิจัยที่พบเป็นไปตามสมมติฐาน

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะประชาชน ได้รับผลจากการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม แตกต่างกันในบางด้าน เช่น ด้าน ส่งเสริมพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน และผู้สูงอายุและผู้พิการ ซึ่งนับว่าเป็นกลุ่มประชาชนเพียง ส่วนหนึ่งของประชาชนทั้งหมดในพื้นที่ที่ได้รับผลจากการดำเนินงานขององค์การบริหาร ส่วนตำบลเพื่อส่งเสริม พัฒนาและสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่ม อย่างเห็นได้ชัดกว่าประชาชน กลุ่มอื่นๆ

จากเหตุผลดังกล่าว จึงทำให้ ความคิดเห็นของประชาชนต่อการ ดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม จำแนกตาม เพศ อายุ อาชีพและหมู่บ้านที่อยู่อาศัยแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม แตกต่างกัน ผลการวิจัย ไม่ สอดคล้องกับ

สุภาวดี ลินสายอ (2546 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของ ประชาชนที่มีต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัด จันทบุรี พบว่า ประชาชน ที่มีเพศ แตกต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ไม่สอดคล้องกับ

นิรันดร์ ปรัชญกุล (2547 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความคิดเห็นของ ประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลบ้านฉาง พบว่า ประชาชนที่มีเพศแตกต่าง กัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ไม่สอดคล้องกับ

วิสูตร จงชวลินชัย (2549 : บทคัดย่อ) พบว่า ประชาชนที่มีเพศ แตกต่างกัน โดยรวมไม่แตกต่างกัน ไม่สอดคล้องกับ

พรรณธิพา สมศรีดา (2550 : บทคัดย่อ) พบว่า ความคิดเห็นของพนักงานเทศบาลที่มีเพศแตกต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ไม่สอดคล้องกับ

เดือนฉาย ผลเรือง (2549 : บทคัดย่อ) พบว่า ประชาชนที่มีเพศแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการดำเนินงาน โดยรวมไม่แตกต่างกัน ไม่สอดคล้องกับ

จิตรลัดดา ถิ่นสำราญ (2551 : บทคัดย่อ) พบว่า ประชาชนที่มีเพศแตกต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ไม่สอดคล้องกับ

วิรสรา มีชัย (2551 : บทคัดย่อ) พบว่า ประชาชนที่มีเพศแตกต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกัน

2. ประชาชนที่มีอายุแตกต่างกัน พบว่า โดยรวมแตกต่างกัน ผลการศึกษาที่พบเป็นไปตามสมมติฐาน ผลการศึกษาสอดคล้องกับ

สุภาวดี สิ้นสายขอ (2546 : บทคัดย่อ) พบว่า ประชาชนที่มีการศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกัน สอดคล้องกับ

จิตรลัดดา ถิ่นสำราญ (2551 : บทคัดย่อ) พบว่า ประชาชนที่มีอาชีพแตกต่างกันมีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกัน ไม่สอดคล้องกับ

พิชัย วัฒนกิจติกุล (2549 : บทคัดย่อ) พบว่า นายกองค้การบริหารส่วนตำบลที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานตามบทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตจังหวัดมหาสารคาม ไม่แตกต่างกัน ไม่สอดคล้องกับ

วิสูตร จงชูวนิชย์ (2549 : บทคัดย่อ) พบว่า ประชาชนที่มีการศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ไม่สอดคล้องกับ

เดือนฉาย ผลเรือง (2549 : บทคัดย่อ) พบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการดำเนินงาน โดยรวมแตกต่างกัน ไม่สอดคล้องกับ

ประมวล เกตรา (2550 : บทคัดย่อ) พบว่า คณะกรรมการชุมชนที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ไม่สอดคล้องกับ

พรรณธิพา สมศรีดา (2550 : บทคัดย่อ) พบว่า พนักงานเทศบาลที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ไม่สอดคล้องกับ

ต่อสกุล เกียรติเจริญ (2552 : บทคัดย่อ) พบว่า ประชาชนที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกัน

3. ประชาชนที่มีอาชีพแตกต่างกัน พบว่า โดยรวมแตกต่างกัน ผลการศึกษาที่พบเป็นไปตามสมมติฐาน ผลการศึกษาสอดคล้องกับ

สุภาวดี สีนสายอ (2546 : บทคัดย่อ) พบว่า ประชาชนที่มีการศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกัน สอดคล้องกับ

จิตรลัดดา ถิ่นสำราญ (2551 : บทคัดย่อ) พบว่า ประชาชนที่มีอาชีพแตกต่างกันมีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกัน ไม่สอดคล้องกับ

พิชญ วัฒนกิติกุล (2549 : บทคัดย่อ) พบว่า นายกองจัดการบริหารส่วนตำบลที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานตามบทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตจังหวัดมหาสารคาม ไม่แตกต่างกัน ไม่สอดคล้องกับ

วิสูตร จงชวลิเชษฐ์ (2549 : บทคัดย่อ) พบว่า ประชาชนที่มีการศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ไม่สอดคล้องกับ เดือนฉาย ผลเรือง (2550 : บทคัดย่อ) พบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานโดยรวมแตกต่างกัน ไม่สอดคล้องกับ

ประมวล เกตรา (2550 : บทคัดย่อ) พบว่า คณะกรรมการชุมชนที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ไม่สอดคล้องกับ

พรรณธิพา สมศรีดา (2550 : บทคัดย่อ) พบว่า พนักงานเทศบาลที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ไม่สอดคล้องกับ

ต่อสกุล เกียรติเจริญ (2552 : บทคัดย่อ) พบว่า ประชาชนที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกัน

4. ประชาชนที่มีหมู่บ้านที่อาศัยอยู่แตกต่างกัน พบว่า โดยรวมแตกต่างกัน ผลการวิจัยที่พบเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ผลการศึกษาที่พบสอดคล้องกับ

สุภาวดี สีนสายอ (2546 : บทคัดย่อ) พบว่า ประชาชนที่มีหมู่บ้านที่อยู่อาศัยแตกต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกัน สอดคล้องกับ

นิรันดร์ ปรัชญกุล (2547 : บทคัดย่อ) พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีหมู่บ้านที่อยู่อาศัยแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริการในภาพรวมแตกต่างกัน สอดคล้องกับ

สุเทพ เหนือโพธิ์ทอง (2550 : บทคัดย่อ) พบว่า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีหมู่บ้านที่อาศัยอยู่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานแตกต่างกัน ไม่สอดคล้องกับ

เรวัต สมบัติทอง (2543 : บทคัดย่อ) พบว่า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ที่มีหมู่บ้านที่อาศัยอยู่ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวมไม่แตกต่างกัน ไม่สอดคล้องกัน

พจนาน คาศีวี (2546 : บทคัดย่อ) พบว่า บุคลากรที่มีหมู่บ้านที่อาศัยอยู่ต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน ไม่แตกต่างกัน ไม่สอดคล้องกัน

พิชัย วัฒนกิติกุล (2549 : บทคัดย่อ) พบว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีหมู่บ้านที่อาศัยอยู่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานตามบทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตจังหวัดมหาสารคาม ไม่แตกต่างกัน ไม่สอดคล้องกัน

วิสูตร จงชวลินชัย (2549 : บทคัดย่อ) พบว่า ประชาชนที่มีหมู่บ้านที่อาศัยอยู่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริการงาน ไม่แตกต่างกัน ไม่สอดคล้องกัน

ประมวล เกตรา (2550 : บทคัดย่อ) พบว่า ประชาชนที่มีหมู่บ้านที่อาศัยอยู่แตกต่างกันมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ไม่สอดคล้องกัน เดือนฉาย ผลเรื่อง (2550 : บทคัดย่อ) พบว่า ประชาชนที่มีหมู่บ้านที่อาศัยอยู่แตกต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวมไม่แตกต่างกัน ไม่สอดคล้องกัน

จิตรลัดดา ถิ่นสำราญ (2551 : บทคัดย่อ) พบว่า ประชาชนที่มีหมู่บ้านที่อาศัยอยู่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน

จากผลการวิจัย ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม จำแนกตาม เพศ อายุ อาชีพ และหมู่บ้านที่อยู่อาศัยอยู่ ที่แตกต่างกัน พบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ อาชีพและหมู่บ้านที่อาศัยมีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย อำเภอเมือง นครพนม จังหวัดนครพนม แตกต่างกัน

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะเพื่อนำผลการวิจัยไปใช้

จากผลการวิจัยความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทรายอำเภอเมือง จังหวัดนครพนมผู้วิจัยได้กำหนดข้อเสนอแนะในการนำไปใช้เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานด้านต่างๆ ดังนี้

- 1.1 องค์การบริหารส่วนตำบลควรมีการก่อสร้างถนนลาดยางภายในพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย
- 1.2 องค์การบริหารส่วนตำบลควรมีการทำความสะอาดถนน ทางเดิน และที่
สาธารณะรวมทั้งกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
- 1.3 องค์การบริหารส่วนตำบลควรจัดให้มีรถเก็บขยะมูลฝอย
- 1.4 องค์การบริหารส่วนตำบลควรเพิ่มงบประมาณเพื่อสงเคราะห์ผู้พิการ
- 1.5 องค์การบริหารส่วนตำบลควรจัดกิจกรรมให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
- 1.6 องค์การบริหารส่วนตำบลควรเพิ่มเครื่องมือและอุปกรณ์ในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
- 1.7 องค์การบริหารส่วนตำบลควรมีการจัด โครงการป้องกัน โรคติดต่ออย่าง
ต่อเนื่อง

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป

ควรมีการศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ตำบลนาทราย อำเภอเมืองจังหวัดนครพนมด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY